

AUN-OA 6. Student Support Services

6	Student Support Services	1	2	3	4	5	6	7
6.5	The competences of the support staff rendering student services are shown to be identified for recruitment and deployment. These competences are shown to be evaluated to ensure their continued relevance to stakeholders needs. Roles and relationships are shown to be well-defined to ensure smooth delivery of the services.				✓			

ผลการดำเนินงาน

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มีกำหนดคุณวุฒิและคุณสมบัติของบุคลากรในหน้าที่ต่าง ๆ เพื่อให้ตรงกับภาระงานที่ต้องรับผิดชอบ มีการมอบหมายงาน (Job Description) ให้แต่ละบุคคลและภาระงานที่ชัดเจน มีการประเมินผลการทำงานของบุคลากรในศูนย์บรรณสารฯ เป็นประจำ มีการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน และนำระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001: 2015 มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานเพื่อให้มั่นใจในขั้นตอนการดำเนินการที่เป็นระบบและเป็นมาตรฐานต่อผู้รับบริการ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรจากผู้บังคับบัญชาเป็นประจำทุกภาคการศึกษา และมีการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานเข้าสู่เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) รวมทั้งมีการเข้าอบรมพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่องในงานที่ตนเองรับผิดชอบโดยมีงบประมาณสนับสนุน มีการมอบรางวัลและยกย่องชมเชยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน

นอกจากนี้ศูนย์บรรณสารฯ ยังมีแผนการพัฒนาบุคลากรและสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถและทักษะที่เพิ่มพูนในด้านที่เกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ ด้านงานให้บริการห้องสมุด การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการให้บริการสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ โดยมีกระบวนการติดตาม กระตุ้น สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรในหน่วยงานดำเนินงานตามแนวทางที่กำหนด และมีการวิเคราะห์ภาระงาน เพื่อให้การวางแผนงาน การวางแผนอัตรากำลังคนในอนาคตบรรลุตามวัตถุประสงค์

ตาราง AUN-QA 6.5-1 : จำนวนบุคลากรสายสนับสนุน จำแนกตามคุณวุฒิ

บุคลากรสายสนับสนุน	จำนวนบุคลากรสายสนับสนุน จำแนกตามคุณวุฒิ																			
	ปีการศึกษา 2561					ปีการศึกษา 2562					ปีการศึกษา 2563					ปีการศึกษา 2564				
	ต่ำกว่าป.ตรี	ป.ตรี	ป.โท	ป.เอก	รวม	ต่ำกว่าป.ตรี	ป.ตรี	ป.โท	ป.เอก	รวม	ต่ำกว่าป.ตรี	ป.ตรี	ป.โท	ป.เอก	รวม	ต่ำกว่าป.ตรี	ป.ตรี	ป.โท	ป.เอก	รวม
1. เจ้าหน้าที่ห้องสมุด	12	10	3	0	25	12	10	3	0	25	12	10	3	0	25	12	10	3	0	25
2. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. เจ้าหน้าที่ด้าน IT/คอมพิวเตอร์	0	3	0	0	3	0	3	0	0	3	0	3	0	0	3	0	3	0	0	3
4. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	1	3	0	0	4	1	3	0	0	4	1	3	0	0	4	1	3	0	0	4
5. เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนและประเมินผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. เจ้าหน้าที่ให้บริการนักศึกษาในด้านต่าง ๆ	18	5	0	0	23	18	5	0	0	23	19	5	0	0	24	19	5	0	0	24
รวม	31	21	3	0	55	31	21	3	0	55	32	21	3	0	56	32	21	3	0	56

ที่มา : ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์บริการการศึกษา ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ศูนย์กิจการนานาชาติ และส่วนกิจการนักศึกษา

ตาราง AUN-QA 6.5-2 : จำนวนกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

ปีการศึกษา	จำนวนกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
2561	57
2562	64
2563	76
2564	223

หมายเหตุ: ปีการศึกษา 2564 หัวข้อกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรทางวิชาชีพ จะเป็นการอบรม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ ที่เน้นในรูปแบบออนไลน์

รายการหลักฐาน

- ตารางที่ AUN-QA 6.5-1 : จำนวนบุคลากรสายสนับสนุน จำแนกตามคุณวุฒิ
- ตารางที่ AUN-QA 6.5-2 : จำนวนกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
- ตารางที่ AUN-QA 6.5-3 : รายชื่อกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

ตาราง AUN-QA 6.5-3 : รายชื่อกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

ปีการศึกษา/ ชื่อ-สกุล	รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/การสัมมนา/ การประชุมทางวิชาการ/การศึกษาดูงาน ฯลฯ	การใช้ประโยชน์/การได้รับ รางวัลหรือการยอมรับ
ปีการศึกษา 2564		
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป		
น.ส.ณัชชา บวรพานิชย์	การบริหารจัดการด้านการเงินและบัญชี	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
น.ส.ณัชชา บวรพานิชย์	การบริหารการจัดซื้อจัดจ้างและงานด้านพัสดุ	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
น.ส.ณัชชา บวรพานิชย์	ศิลปะการพูดในที่ชุมชน	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
น.ส.ณัชชา บวรพานิชย์	วิธีจัดการกับพนักงานคือ	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
น.ส.ณัชชา บวรพานิชย์	ประชุมรับฟังการจัดทำแผนกิจกรรมของ PBM และร่วม กิจกรรม Show & Share ปัญหาอุปสรรคการใช้งานระบบฯ (2564)	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
น.ส.ณัชชา บวรพานิชย์ น.ส.สุภาภรณ์ ทนสันเทียะ นางเนาวรัตน์ มหาโคตร น.ส.วิไลรัตน์ คเชนทร์ชาติ	ภาษาอังกฤษออนไลน์ (SPEEXX)	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
น.ส.วิไลรัตน์ คเชนทร์ชาติ	การอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการเอกสารด้วย MS-Word 2016	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
น.ส.ณัชชา บวรพานิชย์ น.ส.สุภาภรณ์ ทนสันเทียะ นางเนาวรัตน์ มหาโคตร	การปฏิบัติหน้าที่กรรมการคุมสอบออนไลน์ SUT e- Learning	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
น.ส.สุภาภรณ์ ทนสันเทียะ	เทคนิค Excel ขั้นเทพ พร้อมคีส์ลัด	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
น.ส.สุภาภรณ์ ทนสันเทียะ น.ส.วิไลรัตน์ คเชนทร์ชาติ	ฝึกรอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบเปลี่ยนวันปฏิบัติงาน (เข้าเวรห้องสมุด)	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
น.ส.ณัชชา บวรพานิชย์	Show & Share แนวปฏิบัติตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
น.ส.ณัชชา บวรพานิชย์	จริยธรรมวิจัยในมนุษย์ หัวข้อ Human Subject Protection Course	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
น.ส.ณัชชา บวรพานิชย์	ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
นางเนาวรัตน์ มหาโคตร	แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรมโครงการถอดบทเรียนโอกาส ของการเกิดทุจริตในหน่วยงาน	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
น.ส.ณัชชา บวรพานิชย์ น.ส.สุภาภรณ์ ทนสันเทียะ	การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนตาม กฎกระทรวง (ฉบับที่ 2) และแนวปฏิบัติตาม ว 89	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
น.ส.ณัชชา บวรพานิชย์	การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ	เกี่ยวข้องกับหน้าที่

ปีการศึกษา/ ชื่อ-สกุล	รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/การสัมมนา/ การประชุมทางวิชาการ/การศึกษาดูงาน ฯลฯ	การใช้ประโยชน์/การได้รับ รางวัลหรือการยอมรับ
น.ส.ณัชชา บวรพานิชย์	สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
น.ส.วิไลรัตน์ คเชนทร์ชาติ	การพิมพ์หนังสือราชการ (หนังสือภายในและภายนอก)	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
น.ส.สุภาภรณ์ ทนสันเทียะ	5 แนวทางในการทำงานเป็นทีม	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
น.ส.ณัชชา บวรพานิชย์ น.ส.สุภาภรณ์ ทนสันเทียะ น.ส.วิไลรัตน์ คเชนทร์ชาติ	ลิขสิทธิ์	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
น.ส.ณัชชา บวรพานิชย์ นางเนาวรัตน์ มหาโคตร น.ส.วิไลรัตน์ คเชนทร์ชาติ	ระบบจัดการข้อร้องเรียน	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
น.ส.ณัชชา บวรพานิชย์ น.ส.สุภาภรณ์ ทนสันเทียะ นางเนาวรัตน์ มหาโคตร น.ส.วิไลรัตน์ คเชนทร์ชาติ	ประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 11 "New Normal for Libraries: Opportunities & Challenges"	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
น.ส.ณัชชา บวรพานิชย์	ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบการบริหารคุณภาพที่มีประสิทธิผล Effective Quality Management Representative (QMR)	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
น.ส.ณัชชา บวรพานิชย์ น.ส.วิไลรัตน์ คเชนทร์ชาติ	การควบคุมเอกสารในระบบการจัดการ Document Control for Management System	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
น.ส.ณัชชา บวรพานิชย์ น.ส.สุภาภรณ์ ทนสันเทียะ นางเนาวรัตน์ มหาโคตร น.ส.วิไลรัตน์ คเชนทร์ชาติ	สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐาน ISO เพื่อการพัฒนาองค์กร	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
น.ส.ณัชชา บวรพานิชย์	การประเมินความเสี่ยง ISO9001:2015	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
น.ส.ณัชชา บวรพานิชย์ น.ส.สุภาภรณ์ ทนสันเทียะ นางเนาวรัตน์ มหาโคตร น.ส.วิไลรัตน์ คเชนทร์ชาติ	การอบรมการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ISO9001:2015	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
น.ส.ณัชชา บวรพานิชย์	ข้อกำหนด ISO 9001:2015	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
น.ส.ณัชชา บวรพานิชย์	หาความคาดหวังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ISO9001:2015	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
น.ส.ณัชชา บวรพานิชย์ น.ส.สุภาภรณ์ ทนสันเทียะ นางเนาวรัตน์ มหาโคตร น.ส.วิไลรัตน์ คเชนทร์ชาติ	Show & Share การตรวจสอบ SOP และระบบบริหาร คุณภาพ ISO	เกี่ยวข้องกับหน้าที่

ปีการศึกษา/ ชื่อ-สกุล	รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/การสัมมนา/ การประชุมทางวิชาการ/การศึกษาดูงาน ฯลฯ	การใช้ประโยชน์/การได้รับ รางวัลหรือการยอมรับ
น.ส.ณัชชา บวรพานิชย์ น.ส.สุภาภรณ์ ทนสันเทียะ นางเนาวรัตน์ มหาโคตร น.ส.วิไลรัตน์ คเชนทร์ชาติ	พลังงานหมุนเวียน	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
น.ส.ณัชชา บวรพานิชย์ น.ส.สุภาภรณ์ ทนสันเทียะ นางเนาวรัตน์ มหาโคตร น.ส.วิไลรัตน์ คเชนทร์ชาติ	ขั้นตอนการให้บริการงานสารบรรณ	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
น.ส.ณัชชา บวรพานิชย์ น.ส.สุภาภรณ์ ทนสันเทียะ นางเนาวรัตน์ มหาโคตร น.ส.วิไลรัตน์ คเชนทร์ชาติ	Show & Share ขั้นตอนออกเลขในทะเบียนเอกสารของ ฝ่าย และขั้นตอนการยื่นเอกสารเพื่อนำขึ้นระบบจัดเก็บ เอกสาร ISO 9001:2015 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ		
นางดวงใจ กาญจนศิลป์	ประชุมรับฟังการจัดทำแผนกิจกรรมของ PBM และร่วม กิจกรรม Show & Share ปัญหาอุปสรรคการใช้งาน ระบบฯ (2564)	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
นางดวงใจ กาญจนศิลป์	กระตุ้นลูกน้องอย่างไรให้กระตือรือร้น	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
นางดวงใจ กาญจนศิลป์	การวางแผนกลยุทธ์	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
นางดวงใจ กาญจนศิลป์ นางคณินนิตย์ ทีบแก้ว	ทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม SPEEXX ครั้งที่ 2	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
น.ส.พรสุรีย์ บุตรวิชา	การอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการเอกสารด้วย MS-Word 2016	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
นางดวงใจ กาญจนศิลป์ นางศิริรัชณี วีระประเสริฐสกุล นางคณินนิตย์ ทีบแก้ว น.ส.พุทธชาติ เรืองศิริ น.ส.ยุพาพร ประกอบกิจ	การอบรม OpenAthens authentication Single-Sign- On จาก EBSCO	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
นางดวงใจ กาญจนศิลป์ นางศิริรัชณี วีระประเสริฐสกุล นางคณินนิตย์ ทีบแก้ว น.ส.พุทธชาติ เรืองศิริ น.ส.ยุพาพร ประกอบกิจ น.ส.จันทร์เพ็ญ จุ้ยจรงค์ษ์ น.ส.พรรณนิภา อุผลเจริญ น.ส.พรสุรีย์ บุตรวิชา	การปฏิบัติหน้าที่กรรมการคุมสอบออนไลน์ SUT e- Learning	เกี่ยวข้องกับหน้าที่

ปีการศึกษา/ ชื่อ-สกุล	รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/การสัมมนา/ การประชุมทางวิชาการ/การศึกษาดูงาน ฯลฯ	การใช้ประโยชน์/การได้รับ รางวัลหรือการยอมรับ
นางคณิชนิตย์ ทีบแก้ว น.ส.พุทธรชาติ เรืองศิริ	อบรมเรื่องโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลการใช้เครื่องมือ ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเมืองและชุมชน (Green area) เพื่อจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรทางบก (พื้นที่สีเขียว) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
น.ส.พรสุรีย์ บุตรวิชา	เทคนิค Excel ขั้นเทพ พร้อมคีย์ลัด	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
นางดวงใจ กาญจนศิลป์ นางศิริรัชณี ธีระประเสริฐสกุล นางคณิชนิตย์ ทีบแก้ว น.ส.พุทธรชาติ เรืองศิริ น.ส.ยุพาพร ประกอบกิจ น.ส.จันทร์เพ็ญ จุ้ยจรงค์ น.ส.พรรณนิภา อุผลเจริญ น.ส.พรสุรีย์ บุตรวิชา น.ส.จิตาธิปไตย เนียมสร้อย	ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบเปลี่ยนวันปฏิบัติงาน (เข้าเวรห้องสมุด)	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
นางดวงใจ กาญจนศิลป์ นางศิริรัชณี ธีระประเสริฐสกุล นางคณิชนิตย์ ทีบแก้ว น.ส.พุทธรชาติ เรืองศิริ น.ส.ยุพาพร ประกอบกิจ น.ส.จันทร์เพ็ญ จุ้ยจรงค์ น.ส.พรรณนิภา อุผลเจริญ น.ส.พรสุรีย์ บุตรวิชา น.ส.จิตาธิปไตย เนียมสร้อย	กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันการทุจริต ให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัย	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
นางดวงใจ กาญจนศิลป์ ศิริรัชณี คณิชนิตย์ พุทธรชาติ จันทร์ เพ็ญ ยุพาพร	การอบรมหัวข้อ "การสรรสร้าง ส่งเสริม สื่อสาร ของ ห้องสมุดในยุคดิจิทัล" มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
นางดวงใจ กาญจนศิลป์ นางศิริรัชณี ธีระประเสริฐสกุล นางคณิชนิตย์ ทีบแก้ว น.ส.พุทธรชาติ เรืองศิริ น.ส.ยุพาพร ประกอบกิจ น.ส.จันทร์เพ็ญ จุ้ยจรงค์	การประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุดใหม่ ออนไลน์ ครั้งที่ 45 พุทธศักราช 2564	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
นางดวงใจ กาญจนศิลป์ นางศิริรัชณี ธีระประเสริฐสกุล น.ส.พรสุรีย์ บุตรวิชา	การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนตาม กฎกระทรวง (ฉบับที่ 2) และแนวปฏิบัติตาม ว 89	เกี่ยวข้องกับหน้าที่

ปึกการศึกษา/ ชื่อ-สกุล	รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/การสัมมนา/ การประชุมทางวิชาการ/การศึกษาดูงาน ฯลฯ	การใช้ประโยชน์/การได้รับ รางวัลหรือการยอมรับ
นางดวงใจ กาญจนศิลป์ น.ส.พรสุรีย์ บุตรวิชา	ขั้นตอนการให้บริการของงานสารบรรณ	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
นางดวงใจ กาญจนศิลป์ น.ส.พรสุรีย์ บุตรวิชา	Show & Share ขั้นตอนนอกเลขในทะเบียนเอกสารของ ฝ่าย และขั้นตอนการยื่นเอกสารเพื่อนำขึ้นระบบจัดเก็บ เอกสาร ISO 9001:2015 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
นางคณินนิตย์ ทิบบแก้ว	เทคนิคการสื่อสารและประสานงานในการให้บริการอย่างมี คุณภาพ	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
นางดวงใจ กาญจนศิลป์	สุดยอดเทคนิคการเจรจาต่อรอง	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
นางดวงใจ กาญจนศิลป์	การเจรจาต่อรองกับคนที่ยาก 5 ประเภท	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
นางดวงใจ กาญจนศิลป์	สร้างวิธีคิดบวกในรูปแบบของตนเองและอยู่บนพื้นฐานของ ความเป็นจริง	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
นางดวงใจ กาญจนศิลป์	9 วิธีการตัดสินใจ Decision Making	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
นางศิริรัชณี ธีระประเสริฐสกุล	เผยเคล็ดลับ 5 วิธีคิดบวก ทำงานแล้วมีความสุข	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
นางศิริรัชณี ธีระประเสริฐสกุล	เปลี่ยนตัวเองจากคนที่สื่อสารไม่เป็น เป็น คนที่สื่อสารได้ตรง จุดและจริงใจ	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
นางศิริรัชณี ธีระประเสริฐสกุล	สุดยอดเทคนิคการเจรจาต่อรอง	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
น.ส.พุทธรักษา เรืองศิริ น.ส.ยุพาพร ประกอบกิจ น.ส.พรสุรีย์ บุตรวิชา น.ส.ฐิตารีย์ เนียมสร้อย	5 แนวทางในการทำงานเป็นทีม	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
น.ส.ฐิตารีย์ เนียมสร้อย	5 วิธีทำงานเป็นต้นแบบให้คนรุ่นต่อไป	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
นางดวงใจ กาญจนศิลป์	ลิขสิทธิ์กับความท้าทายของห้องสมุดในยุคดิจิทัล	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
นางศิริรัชณี ธีระประเสริฐสกุล น.ส.พุทธรักษา เรืองศิริ น.ส.ยุพาพร ประกอบกิจ น.ส.พรสุรีย์ บุตรวิชา	ฟังบรรยายพิเศษ มหาวิทยาลัยสุโขทัย สร้างรากแก้วให้ ประเทศ	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
น.ส.พุทธรักษา เรืองศิริ	มหรรรรมศิลป์วัฒนธรรมโคราช เต๋อะเต๋น เพลินภูมิ	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
นางศิริรัชณี ธีระประเสริฐสกุล น.ส.พรสุรีย์ บุตรวิชา น.ส.ฐิตารีย์ เนียมสร้อย	ลิขสิทธิ์	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
นางดวงใจ กาญจนศิลป์ น.ส.พรรณิภา อุผลเจริญ	ระบบการจัดการห้องเรียน	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
น.ส.ยุพาพร ประกอบกิจ	9 แนวคิดการให้บริการที่ดี	เกี่ยวข้องกับหน้าที่

ปีการศึกษา/ ชื่อ-สกุล	รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/การสัมมนา/ การประชุมทางวิชาการ/การศึกษาดูงาน ฯลฯ	การใช้ประโยชน์/การได้รับ รางวัลหรือการยอมรับ
นางดวงใจ กาญจนศิลป์ น.ส.พรรณิภา อุ้มผลเจริญ	การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “กฎหมายลิขสิทธิ์กับบริการ ของห้องสมุดยุคดิจิทัล”	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
นางดวงใจ กาญจนศิลป์ นางศิริรัชณี ธีระประเสริฐสกุล น.ส.พุทธชาติ เรืองศิริ น.ส.ยุพาพร ประกอบกิจ น.ส.พรรณิภา อุ้มผลเจริญ น.ส.พรสุรีย์ บุตรวิชา น.ส.จิตารีย์ เนียมสร้อย	ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายสำหรับบรรณารักษ์และ ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
นางคณินนิตย์ ทิพย์แก้ว	การลงรายการตามมาตรฐาน RDA	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
นางดวงใจ กาญจนศิลป์ นางศิริรัชณี ธีระประเสริฐสกุล นางคณินนิตย์ ทิพย์แก้ว น.ส.พุทธชาติ เรืองศิริ น.ส.ยุพาพร ประกอบกิจ น.ส.จันทร์เพ็ญ จุ้ยจรงค์ น.ส.พรรณิภา อุ้มผลเจริญ น.ส.พรสุรีย์ บุตรวิชา น.ส.จิตารีย์ เนียมสร้อย	ประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 11 "New Normal for Libraries: Opportunities & Challenges"	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
นางดวงใจ กาญจนศิลป์ นางศิริรัชณี ธีระประเสริฐสกุล นางคณินนิตย์ ทิพย์แก้ว น.ส.พุทธชาติ เรืองศิริ น.ส.ยุพาพร ประกอบกิจ น.ส.จันทร์เพ็ญ จุ้ยจรงค์	การประชุมเพื่อพิจารณาการใช้งาน ALIST Web OPAC V.2	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
น.ส.จันทร์เพ็ญ จุ้ยจรงค์	การให้ความรู้ทักษะกระบวนการจัดการงานจดหมายเหตุ	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
น.ส.จันทร์เพ็ญ จุ้ยจรงค์ น.ส.พรรณิภา อุ้มผลเจริญ	ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการดำเนินงานระบบจัดเก็บ เอกสารฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
นางคณินนิตย์ ทิพย์แก้ว	การประชุมคณะทำงานฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2/2564	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
นางคณินนิตย์ ทิพย์แก้ว	การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การบูรณาการแนวคิดปัจเจก วิชา (Folksonomy) ในการสร้างหัวเรื่อง	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
นางคณินนิตย์ ทิพย์แก้ว	เสวนาออกแบบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
นางคณินนิตย์ ทิพย์แก้ว	AUTHORITY RECORD (CHULA CAS)	เกี่ยวข้องกับหน้าที่

ปีการศึกษา/ ชื่อ-สกุล	รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/การสัมมนา/ การประชุมทางวิชาการ/การศึกษาดูงาน ฯลฯ	การใช้ประโยชน์/การได้รับ รางวัลหรือการยอมรับ
นางคณิงนิตย์ หีบแก้ว	การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง Smart Subject Suggester : เครื่องมือช่วยกำหนดหัวเรื่อง/คำสำคัญ และเลขหมู่อัตโนมัติ	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
นางดวงใจ กาญจนศิลป์ นางศิริรัชณี ธีระประเสริฐสกุล น.ส.พุทธชาติ เรืองศิริ น.ส.ยุพาพร ประกอบกิจ น.ส.จันทร์เพ็ญ จุ้ยจรงค์	สัมมนาหัวข้อ Innovation in Libraries: Accelerating Digital Transformation สำนักพิมพ์ Wiley	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
น.ส.ยุพาพร ประกอบกิจ	การประชุมคณะกรรมการทำงานวารสารข่ายงานห้องสมุดส่วน ภูมิภาค (PULINET)	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
นางดวงใจ กาญจนศิลป์ นางศิริรัชณี ธีระประเสริฐสกุล นางคณิงนิตย์ หีบแก้ว น.ส.พุทธชาติ เรืองศิริ น.ส.ยุพาพร ประกอบกิจ น.ส.จันทร์เพ็ญ จุ้ยจรงค์	แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใต้หัวข้อ "OpenAthens มองผ่าน ประสบการณ์ห้องสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
นางดวงใจ กาญจนศิลป์ นางศิริรัชณี ธีระประเสริฐสกุล นางคณิงนิตย์ หีบแก้ว น.ส.พุทธชาติ เรืองศิริ น.ส.ยุพาพร ประกอบกิจ น.ส.จันทร์เพ็ญ จุ้ยจรงค์	ประชุมเพื่อเตรียมจัดงานสัปดาห์ห้องสมุดออนไลน์ ครั้งที่ 45 พุทธศักราช 2564	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
น.ส.ยุพาพร ประกอบกิจ	ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวารสารและเอกสารห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษา (Thailis)	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
นางคณิงนิตย์ หีบแก้ว	หลักการจัดการสารสนเทศดิจิทัล (Principles of Information Management)	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
น.ส.พรสุรีย์ บุตรวิชา	เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและหนังสือโต้ตอบเพื่อการ ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างมี ประสิทธิภาพ	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
นางดวงใจ กาญจนศิลป์	กฎหมายลิขสิทธิ์กับบริการของห้องสมุดยุคดิจิทัล	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
นางดวงใจ กาญจนศิลป์ นางศิริรัชณี ธีระประเสริฐสกุล น.ส.พุทธชาติ เรืองศิริ น.ส.ยุพาพร ประกอบกิจ น.ส.พรสุรีย์ บุตรวิชา น.ส.ฐิตารีย์ เนียมสร้อย	ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายสำหรับบรรณารักษ์และ ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด	เกี่ยวข้องกับหน้าที่

ปีการศึกษา/ ชื่อ-สกุล	รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/การสัมมนา/ การประชุมทางวิชาการ/การศึกษาดูงาน ฯลฯ	การใช้ประโยชน์/การได้รับ รางวัลหรือการยอมรับ
นางดวงใจ กาญจนศิลป์ นางศิริรัชณี ธีระประเสริฐสกุล นางคณินนิตย์ ทิบบแก้ว น.ส.พุทธชาติ เรืองศิริ น.ส.ยุพาพร ประกอบกิจ น.ส.จันทร์เพ็ญ จุ้ยจรงค์ น.ส.พรรณนิภา อู๋ผลเจริญ น.ส.พรสุรีย์ บุตรวิชา น.ส.จิตารีย์ เนียมสร้อย	สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐาน ISO เพื่อการพัฒนาองค์กร	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
นางดวงใจ กาญจนศิลป์ นางศิริรัชณี ธีระประเสริฐสกุล นางคณินนิตย์ ทิบบแก้ว น.ส.จันทร์เพ็ญ จุ้ยจรงค์ น.ส.พรสุรีย์ บุตรวิชา	การอบรมการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ISO9001 : 2015	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
นางดวงใจ กาญจนศิลป์	การอบรมมาตรฐาน ISO9001:2015	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
นางดวงใจ กาญจนศิลป์ น.ส.จันทร์เพ็ญ จุ้ยจรงค์	พลังงานหมุนเวียน	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
นางดวงใจ กาญจนศิลป์ นางคณินนิตย์ ทิบบแก้ว น.ส.พุทธชาติ เรืองศิริ น.ส.จันทร์เพ็ญ จุ้ยจรงค์ น.ส.พรรณนิภา อู๋ผลเจริญ	แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
นางคณินนิตย์ ทิบบแก้ว น.ส.พุทธชาติ เรืองศิริ	การใช้เครื่องมือระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเมืองและ ชุมชนเพื่อจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรทางบกฯ	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
นางดวงใจ กาญจนศิลป์ นางศิริรัชณี ธีระประเสริฐสกุล น.ส.พุทธชาติ เรืองศิริ น.ส.ยุพาพร ประกอบกิจ	กิจกรรมส่งเสริมห้องสมุดสีเขียว	เกี่ยวข้องกับหน้าที่

ปีการศึกษา/ ชื่อ-สกุล	รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/การสัมมนา/ การประชุมทางวิชาการ/การศึกษาดูงาน ฯลฯ	การใช้ประโยชน์/การได้รับ รางวัลหรือการยอมรับ
นางดวงใจ กาญจนศิลป์ นางศิริรัชณี อีระประเสริฐสกุล นางสาวพุทธชาติ เรืองศิริ นางสาวจันทร์เพ็ญ จุ้ยจรงค์ นางคณินันต์ หีบแก้ว นางสาวยุพาพร ประกอบกิจ นางสาวพรรณิภา อู่ผลเจริญ นางสาวพรสุรีย์ บุตรวิชา นางสาวฐิตารีย์ เนียมสร้อย	เทคนิคการเตรียมตัวเล่มทรัพยากรสารสนเทศ	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
นางศิริรัชณี อีระประเสริฐสกุล นางสาวพุทธชาติ เรืองศิริ นางสาวจันทร์เพ็ญ จุ้ยจรงค์ นางสาวยุพาพร ประกอบกิจ	การฟังเสียงใส่ให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์บรรณสารฯ และ นักศึกษาฝึกประสบการณ์	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
นางศิริรัชณี อีระประเสริฐสกุล นางสาวพุทธชาติ เรืองศิริ นางสาวจันทร์เพ็ญ จุ้ยจรงค์ นางคณินันต์ หีบแก้ว	แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา		
นายณรงค์ สุปงกช นายสรารุช เอี่ยมศุภมงคล นายศักดิ์ หันขุนทด	การจัดทำแผนกิจกรรมของ PBM และร่วมกิจกรรม Show & Share ปัญหาอุปสรรคการใช้งานระบบฯ (2564)	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
นายเอกรัฐ มุ่งยอดกลาง น.ส.ยุพาพรรณ ศรีจันทร์	Microsoft Excel 2016 การวิเคราะห์และสรุปผลข้อมูล อย่างมืออาชีพ	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
นายเมธี เตียพลกรัง	Digital Audio Network	เกี่ยวข้องกับหน้าที่

ปีการศึกษา/ ชื่อ-สกุล	รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/การสัมมนา/ การประชุมทางวิชาการ/การศึกษาดูงาน ฯลฯ	การใช้ประโยชน์/การได้รับ รางวัลหรือการยอมรับ
นายณรงค์ สุปงกช นายสรารุช เอี่ยมศุภมงคล นายรัฐพงษ์ อุปแก้ว นางติชิตา สุขหอม นางศุภธนินทร์ ครองสวัสดิ์กุล นายทวีศักดิ์ ชำนิพงษ์ นายสุเมธ มานิมนต์ นายยิ่งยศ จอมพุทรา นายวสันต์ ศักดิ์กำปัง นายณัฐพล เขตกระโทก นายเอกรัฐ มุ่งยอดกลาง น.ส.ยุพาพรรณ ศรีจันทร์ นายโกสินทร์ อีรานนท์ นางสาวรักชนก บุญนวม นางสุรัตน์ตา จงมอบกลาง	การปฏิบัติหน้าที่ที่กรรมการคุมสอบออนไลน์ SUT e- Learning	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
นางศุภธนินทร์ ครองสวัสดิ์กุล น.ส.ยุพาพรรณ ศรีจันทร์ นายทวีศักดิ์ ชำนิพงษ์ นางติชิตา สุขหอม นายณัฐพล เขตกระโทก	การใช้งานคอมพิวเตอร์สำหรับโปรแกรม Microsoft Office	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
นายรังษีรัตน์ ชุนใช้	ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบเปลี่ยนวันปฏิบัติงาน (เข้าเวรห้องสมุด)	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
นายณรงค์ สุปงกช	ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
นายณรงค์ สุปงกช	กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันการทุจริต ให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัย	เกี่ยวข้องกับหน้าที่

ปีการศึกษา/ ชื่อ-สกุล	รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/การสัมมนา/ การประชุมทางวิชาการ/การศึกษาดูงาน ฯลฯ	การใช้ประโยชน์/การได้รับ รางวัลหรือการยอมรับ
นายณรงค์ สุปงกช นายสรารุช เอี่ยมศุภมงคล นายรัฐพงษ์ อุปแก้ว นางศุภธนินทร์ ครองสวัสดิ์กุล น.ส.ยุพาพรรณ ศรีจันทร์ นายยิ่งยศ จอมพุทรา นายเมธี เตียงพลกรัง นายเอกรัฐ มุ่งยอดกลาง นายชุมพร เขียวชะอุ่ม นางติชิตา สุขหอม	การนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
นายสรารุช เอี่ยมศุภมงคล	การใช้เครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
น.ส.ยุพาพรรณ ศรีจันทร์	แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรมโครงการถอดบทเรียนโอกาส ของการเกิดทุจริตในหน่วยงาน	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
นายเมธี เตียงพลกรัง	Digital Audio Network	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
นายณรงค์ สุปงกช นายสรารุช เอี่ยมศุภมงคล นายรัฐพงษ์ อุปแก้ว นางศุภธนินทร์ ครองสวัสดิ์กุล น.ส.ยุพาพรรณ ศรีจันทร์	การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนตาม กฎกระทรวง (ฉบับที่ 2) และแนวปฏิบัติตาม ว89	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
น.ส.ยุพาพรรณ ศรีจันทร์	ขั้นตอนการให้บริการของงานสารบรรณ	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
นายณรงค์ สุปงกช นายสรารุช เอี่ยมศุภมงคล นายรัฐพงษ์ อุปแก้ว นางศุภธนินทร์ ครองสวัสดิ์กุล นายเมธี เตียงพลกรัง	Panasonic Display "The Best Blending LCD Projector"	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
นายสุเมธ มานิมนต์ นายชุมพร เขียวชะอุ่ม	การใช้งาน YAMAHA MG XU-SERIES มิกเซอร์อนาล็อก	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
นางศุภธนินทร์ ครองสวัสดิ์กุล นายยิ่งยศ จอมพุทรา นายเมธี เตียงพลกรัง นายเอกรัฐ มุ่งยอดกลาง	การใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
นายเมธี เตียงพลกรัง	การใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับอุปกรณ์ทัศนูปกรณ์ระบบดิจิทัล	เกี่ยวข้องกับหน้าที่

ปีการศึกษา/ ชื่อ-สกุล	รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/การสัมมนา/ การประชุมทางวิชาการ/การศึกษาดูงาน ฯลฯ	การใช้ประโยชน์/การได้รับ รางวัลหรือการยอมรับ
นางติชิตา สุขหอม นายทวีศักดิ์ ชำนิพงษ์ นายณัฐพล เขตกระโทก	Effective Communicating การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
นางศุภณิศา ครองสวัสดิ์กุล นายเมธี เตียงพลกรัง นางติชิตา สุขหอม	การออกแบบระบบโสตทัศนูปกรณ์ประจำห้อง	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
นางศุภณิศา ครองสวัสดิ์กุล น.ส.ยุพาพรรณ ศรีจันทร์	ไมโครซอฟท์ เวิร์ด โปรแกรมประมวลผลคำเพื่องานเอกสาร	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
นายวสันต์ ศักดิ์กำปัง	การสอนใช้มิกซ์เซอร์อนาล็อก	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
นายรัฐพงษ์ อุปแก้ว	Teamwork หัวใจหลักขององค์กรที่แข็งแกร่ง	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
นายรัฐพงษ์ อุปแก้ว	The best solution for wireless presentation	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
นายรัฐพงษ์ อุปแก้ว	มาตรการสนับสนุนให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ Thai SME-GP	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
นายรัฐพงษ์ อุปแก้ว	การใช้งานมิกซ์เซอร์ดิจิทัล	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
นายสรารุช เอี่ยมศุภมงคล	PoE เทคโนโลยีส่งไฟฟ้าในสาย LAN	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
นายอภัยศ จอมพุทรา	การใช้งานมิกซ์เซอร์ดิจิทัล	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
นายโกสินทร์ อีรานนท์ นายเฉลิมวัฒน์ ปรีดาพิพัฒน์	illustrator Tutorial เบื้องต้น	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
นายโกสินทร์ อีรานนท์	หน้าจอหลักและพื้นที่การทำงานใน CorelDRAW 2019	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
นายสรารุช เอี่ยมศุภมงคล	HDR คืออะไร ทำไมถึงเป็นมาตรฐานทีวีในอนาคต	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
นายสรารุช เอี่ยมศุภมงคล	basic network	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
นายรัฐพงษ์ อุปแก้ว	วิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพที่ทำงาน	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
นายรัฐพงษ์ อุปแก้ว	Crestron Flex แปลงห้องประชุมให้ออนไลน์ได้	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
นายณรงค์ สุปงกช นายรัฐพงษ์ อุปแก้ว นายศักชัย หันขุนทด นางสาวรักชนก บุญนวม นางสุรัตน์ตา จงมอกลาง นายชูเกียรติ หล่อกลาง นางสาวจิรนนท์ เดชฉิมพลี นางเพ็ญชนก วีรชัยสุนทร นายรังษิรัตน์ ชุนไช้	ลิขสิทธิ์	เกี่ยวข้องกับหน้าที่

ปีการศึกษา/ ชื่อ-สกุล	รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/การสัมมนา/ การประชุมทางวิชาการ/การศึกษาดูงาน ฯลฯ	การใช้ประโยชน์/การได้รับ รางวัลหรือการยอมรับ
นายณรงค์ สุปงกช นางศุภธนิศร์ ครองสวัสดิ์กุล น.ส.ยุพาพรรณ ศรีจันทร์ นางสาวรักชนก บุญนวม	การใช้งานระบบการจัดการห้องเรียน	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
นายณรงค์ สุปงกช	ประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 11 "New Normal for Libraries: Opportunities & Challenges"	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
นายรัฐพงษ์ อุปแก้ว	สถิติที่จำเป็นสำหรับงานวิจัยจากงานประจำของสาย สนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
นายณรงค์ สุปงกช นายสรารุช เอี่ยมศุภมงคล นายรัฐพงษ์ อุปแก้ว นางติชิตา สุขหอม นางศุภธนิศร์ ครองสวัสดิ์กุล นายทวีศักดิ์ ชำนิพงษ์ นายสุเมธ มานิมนต์ นายเฉลย พลทามูล นายยิ่งยศ จอมพุดรา นายวสันต์ ศักดิ์กำปัง นายณัฐพล เขตกระโทก ชื่อ -สกุล นายเมธี เตียงพลกรัง นายเอกรัฐ มุ่งยอดกลาง นายชุมพร เขียวชะอุ่ม น.ส.ยุพาพรรณ ศรีจันทร์ นายโกสินทร์ ธีรานนท์ นายเฉลิมวัฒน์ ปรีดาพิพัฒน์ นายศักดิ์ หันขุนทด นางสาวรักชนก บุญนวม นางสุรัตน์ตา จงมอกลาง นายชูเกียรติ หล่อนกลาง นางสาวจิรนนท์ เดชฉิมพลี นางเพ็ญชนก วีรชัยสุนทร นายรังษิรัตน์ ชุนไใช้	สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐาน ISO เพื่อการพัฒนาองค์กร	เกี่ยวข้องกับหน้าที่

ปีการศึกษา/ ชื่อ-สกุล	รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/การสัมมนา/ การประชุมทางวิชาการ/การศึกษาดูงาน ฯลฯ	การใช้ประโยชน์/การได้รับ รางวัลหรือการยอมรับ
นายณรงค์ สุปงกช นายสรารุช เอี่ยมศุภมงคล นายรัฐพงษ์ อุปแก้ว นางศุภรณิคร์ ครองสวัสดิ์กุล น.ส.ยุพาพรรณ ศรีจันทร์ นายโกสินทร์ ธีรานนท์ นายยิ่งยศ จอมพุทรา นายเอกรัฐ มุ่งยอดกลาง นายชุมพร เขียวชะอุ่ม นายณัฐพล เขตกระโทก นายศักชัย หันขุนทด นางสาวรักชนก บุญนวม นางสุรัตน์ตา จงมอบกลาง นายชูเกียรติ หล่อนกลาง	การอบรมการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ISO9001:2015	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
น.ส.ยุพาพรรณ ศรีจันทร์	Show & Share ขั้นตอนออกเลขในทะเบียนเอกสารของ ฝ่าย และขั้นตอนการยื่นเอกสารเพื่อนำขึ้นระบบจัดเก็บ เอกสาร ISO 9001:2015 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
นายณัฐพล เขตกระโทก	ผู้ตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
นายณรงค์ สุปงกช นายสรารุช เอี่ยมศุภมงคล นายวสันต์ ศักดิ์กำปัง นางติชิตา สุขหอม นายเมธี เตียงพลกรัง นายยิ่งยศ จอมพุทรา น.ส.ยุพาพรรณ ศรีจันทร์	การใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ห้องเรียน F9130	เกี่ยวข้องกับหน้าที่

<p>ปีการศึกษา/ ชื่อ-สกุล</p>	<p>รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/การสัมมนา/ การประชุมทางวิชาการ/การศึกษาดูงาน ฯลฯ</p>	<p>การใช้ประโยชน์/การได้รับ รางวัลหรือการยอมรับ</p>
<p>นายณรงค์ สุปงกช นายสรารุช เอี่ยมศุภมงคล นายรัฐพงษ์ อุปแก้ว นางติชิตา สุขหอม นางศุภธนิศร์ ครองสวัสดิ์กุล นายยิ่งยศ จอมพุทรา นายวสันต์ ศักดิ์กำปัง นายเมธี เตียงพลกรัง นายเอกรัฐ มุ่งยอดกลาง นายศักชัย หันขุนทด นายรังษิรัตน์ ชุนใช้</p>	<p>การติดตั้งไฮดรอลิกปั๊ม สำหรับการเรียนการสอน Hybrid Class Training</p>	<p>เกี่ยวข้องกับหน้าที่</p>
<p>นายณรงค์ สุปงกช นายสรารุช เอี่ยมศุภมงคล นายรัฐพงษ์ อุปแก้ว นางติชิตา สุขหอม นางศุภธนิศร์ ครองสวัสดิ์กุล นายทวีศักดิ์ ชำนิพงษ์ นายสุเมธ มานิมนต์ นายเฉลย พลทามูล นายยิ่งยศ จอมพุทรา นายวสันต์ ศักดิ์กำปัง นายณัฐพล เขตกระโทก นายเมธี เตียงพลกรัง นายเอกรัฐ มุ่งยอดกลาง นายชุมพร เขียวชะอุม น.ส.ยุพาพรรณ ศรีจันทร์ นายโกสินทร์ ธีรานนท์ นายเฉลิมวัฒน์ ปริดาพิพัฒน์ นายศักชัย หันขุนทด นายชูเกียรติ หล่อนกลาง นายรังษิรัตน์ ชุนใช้</p>	<p>ไมโครโฟนไร้สาย</p>	<p>เกี่ยวข้องกับหน้าที่</p>

ปีการศึกษา/ ชื่อ-สกุล	รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/การสัมมนา/ การประชุมทางวิชาการ/การศึกษาดูงาน ฯลฯ	การใช้ประโยชน์/การได้รับ รางวัลหรือการยอมรับ
นายศักชัย หันขุนทด นางสาวรักชนก บุญนวม นางสาวรัตนดา จงมอกลาง นายชูเกียรติ หล่อนกลาง นางสาวจิรนนท์ เดชนิมพลี นางเพ็ญชนก วีรชัยสุนทร นายรังษิรัตน์ ชุนไ้	<ul style="list-style-type: none"> - การให้บริการจำหน่ายเอกสารนอกสถานที่ - การใช้ซอฟต์แวร์ในการจัดการสื่อสิ่งพิมพ์ - ทบทวนกระบวนการผลิตสำเนาแบบทดสอบ - วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน เพื่อนำปัญหามาปรับปรุงแก้ไข 	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
ฝ่ายบริการสารสนเทศ		
นางขวัญแก้ว เทพวิจิต	Show & Share PBM	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
นางขวัญแก้ว เทพวิจิต น.ส.วิไลลักษณ์ อินมีศรี น.ส.นงลักษณ์ จันทา นางนุชทิรา ชำนิพงษ์ นางสาวสุดา เพ็องจันทร์ น.ส.ประไพพิศ บุรณะธารารัตน์ น.ส.จิตตา ชุนไ้ นายบรรณันท์ บุญสาย น.ส.ศิริวรรณ ชุมกลาง นายสุรัตน์ มีศิลป์	ภาษาอังกฤษออนไลน์ (SPEEXX)	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
น.ส.นงลักษณ์ จันทา น.ส.จิตตา ชุนไ้ นายสุรัตน์ มีศิลป์ น.ส.วิไลลักษณ์ อินมีศรี นางนุชทิรา ชำนิพงษ์	ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
น.ส.ศิริวรรณ ชุมกลาง นายสุรัตน์ มีศิลป์	Google Tools เพื่อการพัฒนางาน (Google Tools to Improve Work Performance)	เกี่ยวข้องกับหน้าที่

ปีการศึกษา/ ชื่อ-สกุล	รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/การสัมมนา/ การประชุมทางวิชาการ/การศึกษาดูงาน ฯลฯ	การใช้ประโยชน์/การได้รับ รางวัลหรือการยอมรับ
น.ส.วิไลลักษณ์ อินมีศรี	การออกแบบ Infographic (Infographic design)	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
นางขวัญแก้ว เทพวิจิต	กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันการทุจริต ให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัย	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
นางขวัญแก้ว เทพวิจิต นางนุชทิรา ชำนิพงษ์	การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนตาม กฎกระทรวง(ฉบับที่ 2) และแนวปฏิบัติตาม ว 89	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
นางขวัญแก้ว เทพวิจิต น.ส.วิไลลักษณ์ อินมีศรี น.ส.นงลักษณ์ จันทา นางนุชทิรา ชำนิพงษ์ นางสายสุดา เฟื่องจันทร์ น.ส.ประไพพิศ บุรณะธารารัตน์ น.ส.จิตตา ขุนไยธี นายบรรณันท์ บุญสาย น.ส.ศิริวรรณ ชุมกลาง นายสุรัตน์ มีศิลป์	ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบเปลี่ยนวันปฏิบัติงาน (เข้าเวรห้องสมุด)	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
นางขวัญแก้ว เทพวิจิต	แนวปฏิบัติตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใส	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
นางขวัญแก้ว เทพวิจิต	ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
นางขวัญแก้ว เทพวิจิต น.ส.วิไลลักษณ์ อินมีศรี น.ส.นงลักษณ์ จันทา	การใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นข้อมูล (ออนไลน์)	เกี่ยวข้องกับหน้าที่

ปีการศึกษา/ ชื่อ-สกุล	รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/การสัมมนา/ การประชุมทางวิชาการ/การศึกษาดูงาน ฯลฯ	การใช้ประโยชน์/การได้รับ รางวัลหรือการยอมรับ
นางขวัญแก้ว เทพวิจิต น.ส.วิไลลักษณ์ อินมีศรี น.ส.นงลักษณ์ จันทา นางนุชทิรา ชำนิพงษ์ นางสายสุดา เฟื่องจันทร์ น.ส.ประไพพิศ บุรณะธารรัตน์ นายบวรนนท์ บุญสาย น.ส.ศิริวรรณ ชุมกลาง	การปฏิบัติหน้าที่กรรมการคุมสอบออนไลน์ SUT e- Learning	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
นางนุชทิรา ชำนิพงษ์ น.ส.ศิริวรรณ ชุมกลาง	ขั้นตอนการให้บริการของงานสารบรรณ	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
น.ส.วิไลลักษณ์ อินมีศรี น.ส.ประไพพิศ บุรณะธารรัตน์ นางนุชทิรา ชำนิพงษ์ น.ส.ศิริวรรณ ชุมกลาง น.ส.นงลักษณ์ จันทา น.ส.จิตตา ชุนโยธี	ทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลในการทำงาน	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
น.ส.ประไพพิศ บุรณะธารรัตน์	การใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
นายสุรัตน์ มีศิลป์	การสื่อสารและการประสานงาน	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
น.ส.ประไพพิศ บุรณะธารรัตน์	การคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
นางขวัญแก้ว เทพวิจิต น.ส.วิไลลักษณ์ อินมีศรี น.ส.นงลักษณ์ จันทา	การใช้งานระบบการจัดการข้อร้องเรียน	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
น.ส.วิไลลักษณ์ อินมีศรี นางสายสุดา เฟื่องจันทร์ น.ส.ศิริวรรณ ชุมกลาง น.ส.ประไพพิศ บุรณะธารรัตน์ นางนุชทิรา ชำนิพงษ์ นายบวรนนท์ บุญสาย น.ส.จิตตา ชุนโยธี นายสุรัตน์ มีศิลป์	การบริการที่เป็นเลิศ (The excellent service)	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
นางขวัญแก้ว เทพวิจิต น.ส.นงลักษณ์ จันทา	การบริการสารสนเทศสำหรับองค์กรดิจิทัล	เกี่ยวข้องกับหน้าที่

ปีการศึกษา/ ชื่อ-สกุล	รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/การสัมมนา/ การประชุมทางวิชาการ/การศึกษาดูงาน ฯลฯ	การใช้ประโยชน์/การได้รับ รางวัลหรือการยอมรับ
นางขวัญแก้ว เทพวิจิต น.ส.วิไลลักษณ์ อินมีศรี	การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “กฎหมายลิขสิทธิ์กับบริการ ของห้องสมุดยุคดิจิทัล”	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
นางขวัญแก้ว เทพวิจิต น.ส.วิไลลักษณ์ อินมีศรี น.ส.นงลักษณ์ จันทา นางนุชทิรา ชำนิพงษ์ นางสายสุดา เฟื่องจันทร์ น.ส.ประไพพิศ บุรณะธารรัตน์ น.ส.จิตตา ขุนไยธี นายบรรณันท์ บุญสาย น.ส.ศิริวรรณ ชุมกลาง นายสุรัตน์ มีศิลป์	ประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 11 "New Normal for Libraries: Opportunities & Challenges"	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
นางขวัญแก้ว เทพวิจิต น.ส.วิไลลักษณ์ อินมีศรี น.ส.นงลักษณ์ จันทา	แลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การสรรสร้าง ส่งเสริม และสื่อสารของ ห้องสมุดในยุคดิจิทัล"	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
นางขวัญแก้ว เทพวิจิต น.ส.วิไลลักษณ์ อินมีศรี น.ส.นงลักษณ์ จันทา	แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใต้หัวข้อ "OpenAthens มองผ่าน ประสบการณ์หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
นางขวัญแก้ว เทพวิจิต น.ส.วิไลลักษณ์ อินมีศรี น.ส.นงลักษณ์ จันทา นางสายสุดา เฟื่องจันทร์ น.ส.ประไพพิศ บุรณะธารรัตน์ นางนุชทิรา ชำนิพงษ์	ประชุมเพื่อเตรียมจัดงานสัปดาห์ห้องสมุดออนไลน์ ครั้งที่ 45 พุทธศักราช 2564	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
นางขวัญแก้ว เทพวิจิต น.ส.วิไลลักษณ์ อินมีศรี น.ส.นงลักษณ์ จันทา นางนุชทิรา ชำนิพงษ์ นางสายสุดา เฟื่องจันทร์ น.ส.ประไพพิศ บุรณะธารรัตน์ น.ส.จิตตา ขุนไยธี นายบรรณันท์ บุญสาย น.ส.ศิริวรรณ ชุมกลาง นายสุรัตน์ มีศิลป์	สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐาน ISO เพื่อการพัฒนาองค์กร	เกี่ยวข้องกับหน้าที่

ปีการศึกษา/ ชื่อ-สกุล	รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/การสัมมนา/ การประชุมทางวิชาการ/การศึกษาดูงาน ฯลฯ	การใช้ประโยชน์/การได้รับ รางวัลหรือการยอมรับ
นางขวัญแก้ว เทพวิจิต น.ส.วิไลลักษณ์ อินมีศรี น.ส.นงลักษณ์ จันทา นางนุชทิรา ชำนิพงษ์ นางสายสุดา เฟื่องจันทร์ น.ส.ประไพพิศ บุรณะธารรัตน์ น.ส.จิตตา ชุนโยธี น.ส.ศิริวรรณ ชุมกลาง	การอบรมการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ISO9001 : 2015	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
น.ส.ศิริวรรณ ชุมกลาง	Show & Share ขั้นตอนนอกเลขในทะเบียนเอกสารของ ฝ่าย และขั้นตอนการยื่นเอกสารเพื่อนำขึ้นระบบจัดเก็บ เอกสาร ISO 9001:2015 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
นางขวัญแก้ว เทพวิจิต น.ส.วิไลลักษณ์ อินมีศรี น.ส.นงลักษณ์ จันทา นางนุชทิรา ชำนิพงษ์ นางสายสุดา เฟื่องจันทร์ น.ส.ประไพพิศ บุรณะธารรัตน์ น.ส.จิตตา ชุนโยธี นายบรรณันท์ บุญสาย น.ส.ศิริวรรณ ชุมกลาง นายสุรัตน์ มีศิลป์	การจัดทำแผนภูมิเต้าและการประเมินความเสี่ยงและโอกาส	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
นางขวัญแก้ว เทพวิจิต น.ส.วิไลลักษณ์ อินมีศรี น.ส.นงลักษณ์ จันทา นางนุชทิรา ชำนิพงษ์ นางสายสุดา เฟื่องจันทร์ น.ส.ประไพพิศ บุรณะธารรัตน์ น.ส.จิตตา ชุนโยธี นายบรรณันท์ บุญสาย น.ส.ศิริวรรณ ชุมกลาง นายสุรัตน์ มีศิลป์	การใช้ Microsoft Office สำหรับการจัดทำเอกสารคุณภาพ ISO	เกี่ยวข้องกับหน้าที่

ปีการศึกษา/ ชื่อ-สกุล	รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/การสัมมนา/ การประชุมทางวิชาการ/การศึกษาดูงาน ฯลฯ	การใช้ประโยชน์/การได้รับ รางวัลหรือการยอมรับ
นางขวัญแก้ว เทพวิจิต น.ส.วิไลลักษณ์ อินมีศรี น.ส.นงลักษณ์ จันทา นางนุชทิรา ชำนิพงษ์ นางสายสุดา เฟื่องจันทร์ น.ส.ประไพพิศ บุรณะธารรัตน์ น.ส.จิตตา ชุนโยธี นายบรรณันท์ บุญสาย น.ส.ศิริวรรณ ชุมกลาง	การออกไปเสิร์จรับเงินและสรุปรายงานเงินสดคงเหลือ ประจำวัน	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
นางขวัญแก้ว เทพวิจิต น.ส.วิไลลักษณ์ อินมีศรี น.ส.นงลักษณ์ จันทา นางนุชทิรา ชำนิพงษ์ นางสายสุดา เฟื่องจันทร์ น.ส.ประไพพิศ บุรณะธารรัตน์ น.ส.จิตตา ชุนโยธี นายบรรณันท์ บุญสาย น.ส.ศิริวรรณ ชุมกลาง นายสุรัตน์ มีศิลป์	แนวปฏิบัติการให้บริการสารสนเทศ ครั้งที่ 1	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ		
นายบดีรินทร์ ยางราชย์	ประชุมรับฟังการจัดทำแผนกิจกรรมของ PBM และ ร่วมกิจกรรม Show & Share ปัญหาอุปสรรคการใช้ งานระบบฯ (2564)	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
นายพันธ์วิรา ปริญาศรีเสวต	การนำข้อมูลเข้าเว็บไซต์ประจำหน่วยงาน	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
นายบดีรินทร์ ยางราชย์ นายวิวัฒน์ วัชรูรี นายพันธ์วิรา ปริญาศรีเสวต นางธารนที กรมโพธิ์	ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบเปลี่ยนวันปฏิบัติงาน (เข้าเวรห้องสมุด)	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
นางธารนที กรมโพธิ์	การบริหารจัดการเอกสารด้วย MS-Word 2016	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
นายบดีรินทร์ ยางราชย์	ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต	เกี่ยวข้องกับหน้าที่

ปีการศึกษา/ ชื่อ-สกุล	รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/การสัมมนา/ การประชุมทางวิชาการ/การศึกษาดูงาน ฯลฯ	การใช้ประโยชน์/การได้รับ รางวัลหรือการยอมรับ
นายบดินทร์ ยางราชย์ นายวิวัฒน์ วัชรบุรี นายพันธ์วิรา ปริญาศรีเสวต นางธารนที กรมโพธิ์	การปฏิบัติหน้าที่กรรมการคุมสอบออนไลน์ SUT e-Learning	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
นางธารนที กรมโพธิ์	การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนตามกฎหมายกระทรวง (ฉบับที่ 2) และแนวปฏิบัติตาม ว 89	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
นางธารนที กรมโพธิ์	ขั้นตอนการให้บริการของงานสารบรรณ	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
นางธารนที กรมโพธิ์	Show & Share ขั้นตอนออกเลขในทะเบียนเอกสารของฝ่าย และขั้นตอนการยื่นเอกสารเพื่อนำขึ้นระบบจัดเก็บเอกสาร ISO 9001:2015 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
นายบดินทร์ ยางราชย์ นายวิวัฒน์ วัชรบุรี	ระบบจัดการข้อร้องเรียน	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
นายบดินทร์ ยางราชย์ นายวิวัฒน์ วัชรบุรี นายพันธ์วิรา ปริญาศรีเสวต นางธารนที กรมโพธิ์	ประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 11 "New Normal for Libraries: Opportunities & Challenges"	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
นายบดินทร์ ยางราชย์ นายวิวัฒน์ วัชรบุรี นายพันธ์วิรา ปริญาศรีเสวต นางธารนที กรมโพธิ์	Power of data in library management	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
นายบดินทร์ ยางราชย์ นายวิวัฒน์ วัชรบุรี นายพันธ์วิรา ปริญาศรีเสวต นางธารนที กรมโพธิ์	การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานทางคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
นายบดินทร์ ยางราชย์ นายวิวัฒน์ วัชรบุรี นายพันธ์วิรา ปริญาศรีเสวต นางธารนที กรมโพธิ์	สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐาน ISO เพื่อการพัฒนาองค์กร	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
นายบดินทร์ ยางราชย์ นายวิวัฒน์ วัชรบุรี นายพันธ์วิรา ปริญาศรีเสวต นางธารนที กรมโพธิ์	การอบรมการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ISO9001 : 2015	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
นายบดินทร์ ยางราชย์	ผู้ตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว	เกี่ยวข้องกับหน้าที่

ปีการศึกษา/ ชื่อ-สกุล	รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/การสัมมนา/ การประชุมทางวิชาการ/การศึกษาดูงาน ฯลฯ	การใช้ประโยชน์/การได้รับ รางวัลหรือการยอมรับ
นายบดินทร์ ยางราชย์ นายวิวัฒน์ วัชรศรี นายพันธ์วิรา ปริญาศรีเสวต นางธารนที กรมโพธิ์	พลังงานหมุนเวียน	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
นายบดินทร์ ยางราชย์ นายวิวัฒน์ วัชรศรี นายพันธ์วิรา ปริญาศรีเสวต นางธารนที กรมโพธิ์	วัตถุประสงค์คุณภาพ (Quality Objective) ฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศ	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
นายบดินทร์ ยางราชย์ นายวิวัฒน์ วัชรศรี นายพันธ์วิรา ปริญาศรีเสวต นางธารนที กรมโพธิ์	การตรวจเช็คความพร้อมใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ต่อพ่วง ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
นายบดินทร์ ยางราชย์ นายวิวัฒน์ วัชรศรี นายพันธ์วิรา ปริญาศรีเสวต นางธารนที กรมโพธิ์	การใช้งานระบบ ISO Information Management ศูนย์ บรรณสารและสื่อการศึกษา	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
ฝ่ายส่งเสริมการรู้สารสนเทศ		
นางสุภารักษ์ เมินกระโทก	ประชุมรับฟังการจัดทำแผนกิจกรรมของ PBM และร่วม กิจกรรม Show & Share ปัญหาอุปสรรคการใช้งานระบบฯ (2564)	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
น.ส.ธัญกานต์ สิ้นปรุ นายจักรี รังคะวัต	Microsoft Excel 2016 การวิเคราะห์และสรุปผลข้อมูล อย่างมืออาชีพ	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
น.ส.ธัญกานต์ สิ้นปรุ นายจักรี รังคะวัต	การใช้โปรแกรม Zotero เพื่อการให้บริการในยุคแห่งการ เปลี่ยนแปลง	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
นางสุภารักษ์ เมินกระโทก	การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานทางคอมพิวเตอร์และ ระบบสารสนเทศ	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
นางพัชรินทร์ ด้านกลาง	รู้จักโปรแกรม Microsoft Word 2013	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
นายชัยสิทธิ์ เปล่งวุฒิไกร	การฝึกอบรมการออกแบบสื่อ Infographic เพื่อการ ประชาสัมพันธ์องค์กร	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
น.ส.ธัญกานต์ สิ้นปรุ	การใช้งานระบบเปลี่ยนวันปฏิบัติงาน (เข้าเวรห้องสมุด)	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
นางสุภารักษ์ เมินกระโทก	แนวปฏิบัติตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
นางสุภารักษ์ เมินกระโทก	ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต	เกี่ยวข้องกับหน้าที่

ปีการศึกษา/ ชื่อ-สกุล	รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/การสัมมนา/ การประชุมทางวิชาการ/การศึกษาดูงาน ฯลฯ	การใช้ประโยชน์/การได้รับ รางวัลหรือการยอมรับ
นางสุภารักษ์ เมินกระโทก น.ส.ธัญกานต์ สิ้นปรุ นายชัยสิทธิ์ เปล่งวุฒิไกร นายจักรี รังคะวัต	การปฏิบัติหน้าที่กรรมการคุมสอบออนไลน์ SUT e-Learning	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
นายจักรี รังคะวัต	การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนตามกฎหมายกระทรวง (ฉบับที่ 2) และแนวปฏิบัติตาม ว 89	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
นายจักรี รังคะวัต นางพัชรินทร์ ด้านกลาง	ขั้นตอนการให้บริการของงานสารบรรณ	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
นายจักรี รังคะวัต	Show & Share ขั้นตอนออกเลขในทะเบียนเอกสารของฝ่าย และขั้นตอนการยื่นเอกสารเพื่อนำขึ้นระบบจัดเก็บเอกสาร ISO 9001:2015 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
น.ส.ธัญกานต์ สิ้นปรุ	ร่วมงานเสวนา Brainpower Symposium	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
น.ส.ธัญกานต์ สิ้นปรุ นายจักรี รังคะวัต	ลิขสิทธิ์	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
นางสุภารักษ์ เมินกระโทก น.ส.ธัญกานต์ สิ้นปรุ	ระบบจัดการข้อร้องเรียน	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
นางพัชรินทร์ ด้านกลาง	การบริการที่เลิศ ตอนความหมายของการให้บริการ	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
นางสุภารักษ์ เมินกระโทก น.ส.ธัญกานต์ สิ้นปรุ นายชัยสิทธิ์ เปล่งวุฒิไกร นายจักรี รังคะวัต	ประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 11 "New Normal for Libraries: Opportunities & Challenges"	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
นางสุภารักษ์ เมินกระโทก นายจักรี รังคะวัต	แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใต้หัวข้อ "OpenAthens มองผ่านประสบการณ์หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
นางสุภารักษ์ เมินกระโทก น.ส.ธัญกานต์ สิ้นปรุ	การใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นข้อมูล (ออนไลน์)	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
นายชัยสิทธิ์ เปล่งวุฒิไกร นายจักรี รังคะวัต	เทคนิคการสร้างสื่อนำเสนอด้วย PowerPoint แบบ InfoGraphics ขั้นพัฒนา	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
นางสุภารักษ์ เมินกระโทก น.ส.ธัญกานต์ สิ้นปรุ นายชัยสิทธิ์ เปล่งวุฒิไกร นายจักรี รังคะวัต	การสรรสร้าง ส่งเสริม และสื่อสารของห้องสมุดในยุคดิจิทัล	เกี่ยวข้องกับหน้าที่

ปีการศึกษา/ ชื่อ-สกุล	รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/การสัมมนา/ การประชุมทางวิชาการ/การศึกษาดูงาน ฯลฯ	การใช้ประโยชน์/การได้รับ รางวัลหรือการยอมรับ
นางสุภารักษ์ เมินกระโทก น.ส.ธัญกานต์ สีนปรุ	Power of data in library management	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
นางสุภารักษ์ เมินกระโทก น.ส.ธัญกานต์ สีนปรุ	การใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นข้อมูล (ออนไลน์)	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
นางสุภารักษ์ เมินกระโทก น.ส.ธัญกานต์ สีนปรุ นายชัยสิทธิ์ เปล่งวุฒิไกร นายจักรี รังคะวัต นางพัชรินทร์ ด่านกลาง	สัมมนาประจำปี ศบส. การประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐาน ISO 9001: 2015 เพื่อการพัฒนาองค์กร	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
นางสุภารักษ์ เมินกระโทก น.ส.ธัญกานต์ สีนปรุ นายชัยสิทธิ์ เปล่งวุฒิไกร นายจักรี รังคะวัต	Internal Quality Audit	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
นางสุภารักษ์ เมินกระโทก น.ส.ธัญกานต์ สีนปรุ นายชัยสิทธิ์ เปล่งวุฒิไกร นายจักรี รังคะวัต นางพัชรินทร์ ด่านกลาง	ข้อกำหนด ISO 9001:2015	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
น.ส.ธัญกานต์ สีนปรุ	พลังงานหมุนเวียน	เกี่ยวข้องกับหน้าที่
นางสุภารักษ์ เมินกระโทก น.ส.ธัญกานต์ สีนปรุ นายชัยสิทธิ์ เปล่งวุฒิไกร นายจักรี รังคะวัต นางพัชรินทร์ ด่านกลาง	การนำโปรแกรม MS Excel และ Pivot table มาใช้ในการ วิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจ	เกี่ยวข้องกับหน้าที่